

BWG – สำหรับ คนชอบตามน้ำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ว่ากันไปแยะแล้วเรื่องต่างๆ นานา ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งของแบบนี้ มันมีผิดมีถูกกันได้อยู่แล้ว และบางท่านก็รู้อีก ก็น่าอยู่แล้ว... แม้นักวิเคราะห์เองก็ตาม ไม่ได้รู้ไปถึงเกมเบื้องลึกของหุ้นเสียทุกตัว เห็นบ่อยๆ หุ้นหน้าๆ ราคาขึ้นได้ขึ้นดี และหุ้นดีๆ ราคาก็ลงไม่เป็นท่า อย่างกับว่าบริษัทจะเจ๊งอะไรเลยนั้น... บางท่านก็เข้าใจ นักวิเคราะห์ ไม่ใช่คนทำราคา จะเอาความถูกต้องเต็มร้อยได้อย่างไรกันแล้วท่านที่มีความรู้มากๆ พอ แต่ก็ยังขอดิตดิงคนนั้นคนนี้ไปได้เรื่อยๆ แบบเหมือนไม่เข้าใจนอกในของหุ้น มันมีอะไรอีกแยะที่ใช้เรื่องพื้นฐานหรือสัญญาทางเทคนิค... ขอกล่าวหน่อยนะครับ คนแก่ๆ เขาไม่ว่าคนอื่นซึ่งตรงนี้ เหนือเมฆก็ไม่เคยดิตดิงใคร แต่ก็รับคำติชมได้ แต่ก็ต้องแบบเข้าใจในเรื่องหุ้น หรือเข้าใจเกมกันด้วยเอาเป็นว่า ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันแยะๆ เข้าใจนะครับ ตัวท่านเอง เงินท่านเอง แต่มีคนมาช่วยหาไม่ว่าจะหุ้นพื้นฐานหรือหุ้นสัญญาทางเทคนิค หรือหุ้นสแกนจากอะไรก็ตาม ยังไงเสีย ท่านก็ต้องตรวจสอบสุขภาพของหุ้นนั้นๆ ดูอีกที แล้วจึงค่อยตัดสินใจ... ถ้าจะไม่ชอบ ไม่อะไร ก็ไม่ว่ากัน แต่ใช้ก็อย่าได้ดูลมคนอื่น ๆ นั้นเหนือเมฆว่า เอาเวลาไปทำอย่างที่ท่านว่าเขาดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลาหาเงินในความเก่งของท่านด้วยแหละ... ส่วนท่านที่ยังจะหาประสบการณ์ หาความรู้เพิ่มเติม เรียนเชิญได้ละครับ สำหรับท่านที่พลาดโอกาสในครั้งที่แล้วไป... วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม นี้ เปิดให้เข้าฟังกันได้ตั้งแต่เช้ายังเย็นเลยครับ เข้าเรื่องปัจจัยพื้นฐานบ้างๆ ก็เบื้องต้นสัญญาทางเทคนิค... เข้าฟรี ที่ M-Academy ชั้น 6 Big C ราชดำริ... (ข้า ที่นั่งเต็มนะ)

ดูตามเกม...

วันก่อนขึ้นแรงๆ วันวานหนึ่งๆ ทั้งวัน แต่ก็เอาราคาขึ้นปิดสูงๆ ของวันได้แบบนี้ ก็ต้องตามดูเกมกันหน่อย... แต่ถ้าถอยหลัง เราก็มีจุดระวังตัวไว้อยู่แล้ว... ตามน้ำ ก็ต้องดูทางน้ำด้วย

แนวรับ : ... 1.48-1.46 ยังพอได้อยู่ ต่ำกว่า 1.44 ถือว่าจะไม่สวย ควรหนี

เป้าหมาย : ... 1.56-1.58 หรือ อาจถึง 1.6 แล้วดูเกมตรงนั้นกันอีกที(ถ้าถึง)

Price Chart...(BWG)



ความเห็น ... จากสัญญาทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BWG... เคยเห็นรุ่นใหม่ๆ หรือ คนที่เก่งแบบไม่ต้องดูอะไรมากมายมาแยะ... บางท่านเล่นด้วยเส้น MA. เพียงเส้นเดียว ก็หาเงินหรือเก็งกำไรได้สบายอย่างในภาพนี้ แต่เรื่องของ Price Pattern ก็บอกว่าได้ แต่ก็ต้องมีหลักในการไล่ซื้อ และ จุดในการหนีไว้ด้วย.. การจะเปิดสูงเกิน 1.50 ขึ้นไป ก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีเรียกว่า เปิดแรงไป ก็ไม่ควรไล่ (เปิดต่ำมากไป ก็ไม่ดี) เงื่อนไขมันต้องอยู่ในระดับที่คาดหวังได้... แต่ภาพนี้นั้นแค่เป็นภาพสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับ ส่วนระยะกลางๆ ขึ้นไป จนถึงระยะยาว เราอาจจะรอดว่าเป้าหมายระยะสั้นว่าถ้าถึงแล้ว จะเล่นแบบไหน ยังจะออกลูกแข็งแรงอยู่หรือไม่... ไม่แน่ หุ้นตัวนี้ อาจกลับมา

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน